

# ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลไทยจับมือร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเปิดตัวโครงการ “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย”



กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564 – ตัวแทนจากรัฐบาลไทย สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนกว่า 80 คนเข้าร่วมประชุมในงานเปิดตัวโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว หรือ Green Climate Fund (GCF) ในหัวข้อ “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย” จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งกองทุนภูมิอากาศสีเขียวได้อนุมัติเงินช่วยเหลือสนับสนุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศไทย (โดยมีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นผู้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว) เป็นระยะเวลาสี่ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าเครือข่ายพันธมิตรหลักรวมทั้งผู้นำชุมชนชายฝั่งได้เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตลอดจนแผนการดำเนินงานโดยรวมของโครงการนี้

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิตในทะเลและป่าโกงกางที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งทั้ง 24 จังหวัดในประเทศ เนื่องจากไทยตั้งอยู่ในเขตรมรสุมจึงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงต่าง ๆ เช่น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำท่วม พายุไซโคลนและการกัดเซาะ การมีระบบป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ช่วยในการปกป้องรักษาชุมชนชายฝั่งอย่างมากจากคลื่นพายุและการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่อนุบาลที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนการประมงท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอีกด้วย

ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคนที่มาเยือนอ่าวพังงาต่อปี ประเทศไทยกำลังดำเนินการปกป้องและปรับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น การเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่เดียวกันก็สร้างความเครียดจากทรัพยากรน้ำและดินเพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย นอกจากนี้โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายประการตามที่ระบุไว้ในวาระปี 2030 ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่ค้ำจุนถึงความเสมอภาคทางเพศ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

โครงการจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถดำเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (The National Adaptation Plan: NAP) ซึ่งได้สรุปในปี 2561 ตลอดจนการดำเนินงานของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โครงการนี้จะต่อยอดจากการริเริ่มของหน่วยงานไทยร่วมกับชุมชนในพื้นที่อ่าวไทย เช่น “โครงการ Safe Marine for Life” ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โครงการจะจัดกิจกรรมให้เข้าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการวางแผนงานและแผนงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศโลก ที่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่ง

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับชาวประมงและเกษตรกรตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ พายุไซร่อนและการรักษาความสะอาดชายหาดเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของพวกเราทั้งสองและขับเคลื่อนการดำเนินการตามกระบวนการปรับตัวโดยพิจารณาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย”

ในแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำหนด (Thailand’s Nationally Determined Contribution: NDC) ของประเทศไทย ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดว่า “มีความสำคัญเป็นลำดับแรกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศของประเทศไทย” จนถึงปัจจุบัน โครงการจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทยนี้ ได้ให้ความสำคัญถึงการเตรียมแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในระดับชาติตลอดจนการประเมินค่าของช่องโหว่



นายเรอโน เมเยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

นายเรอโน เมเยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวในงานว่า “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกับประเทศไทยในเรื่องการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศและเราได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรของไทยทั้งในระดับนโยบายและชุมชนท้องถิ่น ทั้งตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยโครงการจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวนี้จะเป็นเวทีอันล้ำค่าในการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งเสริมเรื่องนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วง COVID-19” นอกจากนี้ นายเรอโนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใหม่โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากันและกัน การมีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่งผ่านความพยายามนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศไทยเพื่อปกป้องความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยอีก 12 หน่วยงาน โครงการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรในด้านการพัฒนาที่สนใจ อาทิ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยจะเชื่อมโยงทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการบูรณาการในการกำหนดกระแสหลักและการนำร่องการตอบสนองในการปรับตัวผ่านภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญในแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยว การเกษตร สุขภาพและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั่วโลกได้ที่ <https://www.adaptation-undp.org>

###

UNDP เป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ [th.undp.org](http://th.undp.org) และ Twitter/Facebook: [@UNDPThailand](https://twitter.com/UNDPThailand)

### ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ภัทรีชา สวนรัตน์ชัย ผู้จัดการ โครงการ / อีเมลล์ [phattareeya.suanrattanachai@undp.org](mailto:phattareeya.suanrattanachai@undp.org)

นภาพร อยู่เบิก นักวิเคราะห์แผนงาน / อีเมลล์ [napaporn.yuberck@undp.org](mailto:napaporn.yuberck@undp.org)